



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือก  
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่  
มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามประกาศ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก ประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการให้ส่งเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด  
และคะแนนการประเมินภาค ค ข้อ ๒ การสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกบุคคล  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณี  
ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จึงแก้ไข  
ประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

#### ข้อความในประกาศ หน้า ๕

##### ข้อความเดิม

“๑๔. แบบรายงานประวัติและผลงานพร้อมเอกสารประกอบการประเมิน (ภาค ค) (เอกสาร  
หมายเลข ๒) ซึ่งผู้สมัครและผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ตามกรอบ  
การพิจารณาองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมใส่หมายเลข  
หน้ากระดาษทุกแผ่น จำนวน ๓ ชุด และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ขอให้ผู้สมัครเรียงลำดับตาม  
หัวข้อองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่กำหนด”

##### แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

“๑๔. แบบรายงานประวัติและผลงานพร้อมเอกสารประกอบการประเมิน (ภาค ค) (เอกสาร  
หมายเลข ๒ และ ๒.๑) ซึ่งผู้สมัครและผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของ  
เอกสาร ทุกหน้า ตามกรอบการพิจารณาองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัด รายละเอียดตามแนบท้าย  
ประกาศนี้ พร้อมใส่หมายเลขหน้ากระดาษทุกแผ่น อย่างละจำนวน ๓ ชุด และเพื่อความสะดวกในการ  
ตรวจสอบเอกสาร ขอให้ผู้สมัครเรียงลำดับตามหัวข้อองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่กำหนด”

##### นอกนั้นคงเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิชุกรย์ อุดมอ่าง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑